

คณะ / สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาเซียน	ภาษาฝรั่งเศส , จีน , ญี่ปุ่น	ทัศนศิลป์ , ออกแบบ	แอนิเมชัน	คอมพิวเตอร์	ดุริยางคศิลป์	ศิลปะการแสดง	อาหาร - การโรงแรม	พลศึกษา
<p>คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)(ชีวเคมี วัสดุศาสตร์ เคมีวิศวกรรม จุลชีววิทยา เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ เทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์ทางทะเล ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สถิติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพฝรั่งเศส คณิตศาสตร์ประยุกต์ สารสนเทศสถิติ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี อัญมณีวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเคมีสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ฟิสิกส์ประยุกต์(อิเล็กทรอนิกส์)ฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน) คณิตศาสตร์ประกันภัย วิศวกรรมวัสดุ การวิจัยดำเนินงาน เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ) วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เคมี-ชีววิทยา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขภาพสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี เคมี-ชีววิทยา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมการเงิน)</p>	√										
<p>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ เคมี ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เว็บและโมบายเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน วิศวกรรมการเงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การจัดการธุรกิจอาหาร ชีววิทยา สถิติประยุกต์ วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปวิศวกรรมเกษตร เทคโนโลยีการยาง</p>	√										

คณะ / สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาเซียน	ภาษาฝรั่งเศส , จีน , ญี่ปุ่น	ทัศนศิลป์ , ออกแบบ	แอนิเมชัน	คอมพิวเตอร์	ดุริยางคศิลป์	ศิลปะการแสดง	อาหาร - การโรงแรม	พลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) (เทคโนโลยีการประมง พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ โภชนศาสตร์การกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์นิเทศ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ สาธารณสุขศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง เทคโนโลยีเซรามิก ออกแบบผลิตภัณฑ์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาการสารสนเทศ การจัดการงานสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต วิทยาศาสตร์ศึกษา เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เกษตรศาสตร์ การจัดการโลจิสติกส์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาธารณสุขชุมชน)	√										
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการเกษตร ระบบสารสนเทศ การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน เคมี ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน)	√										
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (บริหารทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ)	√										
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์เชิง วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ฟิสิกส์วิศวกรรม ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สถิติประยุกต์ สถิติธุรกิจและประกันภัย บูรณาการสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีการอาหาร)	√										

คณะ / สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ , ภาษาอาเซียน	ภาษาฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น	ทัศนศิลป์ , ออกแบบ	แอนิเมชั่น	คอมพิวเตอร์	ดุริยางคศิลป์	ศิลปะการแสดง	อาหาร – การโรงแรม	พลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภายภาพบำบัด วิศวกรรมชีวการแพทย์ นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร)	√										
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี(การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน การบัญชีบริหาร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศระบบสารสนเทศทางการจัดการ การจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การธนาคารและการเงิน การตลาด สถิติประยุกต์ สถิติคณิตศาสตร์ ประกันภัย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ การบัญชี(นานาชาติ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารการปฏิบัติการ โลจิสติกส์ และการขนส่ง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สถิติ)	√	√									
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การบัญชี การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาด การจัดการการท่องเที่ยว การบริหารการท่องเที่ยว การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปะการแสดงและการจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ การจัดการธุรกิจ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)	√	√									
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรม* สถาปัตยกรรมไทยการออกแบบอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมผังเมืองภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในสถาปัตยกรรมศาสตร์* การออกแบบภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรมหลัก ศิลปะอุตสาหกรรม การออกแบบสนเทศสามมิติ นิเทศศิลป์ ภาพยนตร์และวิดีโอ การถ่ายภาพ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ภาพพิมพ์ ออกแบบเซรามิกส์ ศิลปะประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผังเมือง การออกแบบสื่อนวัตกรรม สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ออกแบบทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ นวัตกรรมการออกแบบ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)	* √	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

คณะ / สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาเซียน	ภาษาฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น	ทัศนศิลป์, ออกแบบ	แอนิเมชัน	คอมพิวเตอร์	ดุริยางคศิลป์	ศิลปะการแสดง	อาหาร - การโรงแรม	พลศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์สาธารณะ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย เศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)	√	√									
คณะอักษรศาสตร์ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ* ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สารนิเทศศึกษา ศิลปการละคร ปรัชญา ภาษาบาลีและสันสกฤต ภาษาจีน** ภาษาญี่ปุ่น** ภาษาฝรั่งเศส** ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษาและวัฒนธรรม(นานาชาติ)* การละคร สังคีตศิลป์ไทย สังคมศาสตร์และการพัฒนา สารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์ ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียง เอเชียศึกษา)			* √	** √							
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมทรัพยากรธรณี วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเรือ วิศวกรรมโลหการและวัสดุ วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบและการผลิต ยานยนต์(นานาชาติ) วิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) วิศวกรรมสารสนเทศ และการสื่อสาร (นานาชาติ) วิศวกรรมอากาศยาน(นานาชาติ)วิศวกรรม การบินและอวกาศ วิศวกรรมการบินและอวกาศและบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) การจัดการเทคโนโลยีการบิน วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมโยธา - ทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสำรวจ และสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ) วิศวกรรมโยธา - ชลประทาน วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)	√										

คณะ / สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ ,ภาษาอาเซียน	ภาษาฝรั่งเศส , จีน , ญี่ปุ่น	ทัศนศิลป์ , ออกแบบ	แอนิเมชัน	คอมพิวเตอร์	ดุริยางคศิลป์	ศิลปะการแสดง	อาหาร – การโรงแรม	พลศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม มัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือ วัด วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมอัตโนมัติ(นานาชาติ) วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมปิโตรเคมี วิศวกรรมขนส่งทางราง วิศวกรรมซอฟต์แวร์(นานาชาติ) วิศวกรรม เหมืองแร่ วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย วิศวกรรมระบบ วัด คุมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมพลาสติก วิศวกรรม พอลิเมอร์ วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม วิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม วิศวกรรมชีวภาพ เทคโนโลยี ก่อสร้าง เทคโนโลยียานยนต์ วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน เทคโนโลยีวิศวกรรม วิศวกรรมการเงิน)	√										
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปิโตรเคมีและวัสดุ พอลิ เมอร์วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรม การจัดการและโลจิสติกส์วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์)	√										
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อ) (วิศวกรรม กระบวนการชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ธุรกิจ วิศวกรรม)	√										
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (วิศวกรรมเกษตรวิศวกรรม อาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีหลังการเก็บ เกี่ยว วัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง))	√										
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกลและการ ผลิต วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมีประยุกต์)	√										

คณะ / สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาเซียน	ภาษาฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น	ทัศนศิลป์, ออกแบบ	แอนิเมชัน	คอมพิวเตอร์	ดุริยางคศิลป์	ศิลปะการแสดง	อาหาร - การโรงแรม	พลศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ (การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์* การเมือง การปกครอง การระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ* การปกครองท้องถิ่น นโยบายสาธารณะ การบริหารองค์การ บริหารงานยุติธรรม)	* √	* √	√	√	√	√	√	√	√	√	√
คณะนิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจ (นานาชาติ))	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (การบริหารทั่วไป นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
คณะจิตวิทยา (จิตวิทยา วิทยาศาสตร์จิตวิทยา(นานาชาติ))	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
คณะนิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศการสื่อสารมวลชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ วาทยุติ การสื่อสารการแสดง การภาพยนตร์ การจัดการการสื่อสาร(นานาชาติ) วารสารศาสตร์ ศิลปะการแสดง* วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การสื่อสารตรา การสื่อสารการเมือง การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง วิทยุและโทรทัศน์ สื่อสารการแสดงร่วมสมัย การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วารสารศาสตร์และสื่อใหม่ การสื่อสารการตลาด มัลติมีเดีย ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สื่อสารการกีฬา การออกแบบสื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรมสื่อสารมวลชน)	√	√	√	√	√	√	√	√	*	√	√
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย นฤมิตศิลป์ เรขศิลป์ มัณฑนศิลป์(แฟชั่นและสิ่งทอ) นิทรรศการศิลป์ หัตถศิลป์(เซรามิก) ดุริยางคศิลป์ไทย* ดุริยางคศิลป์ตะวันตก* นาฏศิลป์ไทย** นาฏศิลป์ตะวันตก** การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปะการแสดง* ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะไทย ออกแบบภายใน หัตถกรรม เครื่องหนัง เครื่องปั้นดินเผา ดนตรีสากล* นาฏศิลป์ไทย** นาฏศิลป์สากล** ดุริยางค์ไทย* ดุริยางค์สากล* คีตศิลป์ไทย คีตศิลป์สากล การละครคอน** ศิลปะการออกแบบพัสดราภรณ์ ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย นิเทศศิลป์ ดนตรีและการแสดง ออกแบบเซรามิกส์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม นาฏกรรมไทย** ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีไทย ศิลปะจินตทัศน์เซรามิกส์ ศิลปวัฒนธรรม การออกแบบเพื่อการแสดง การแสดงและกำกับการแสดง การออกแบบสื่อสาร การออกแบบแฟชั่นการออกแบบเครื่องประดับ ดุริยางคศาสตร์สากล* ดนตรีศึกษา* ศิลปศึกษานาฏศิลป์**ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ดนตรีพื้นเมือง*)	√	√	√	√	√	√	√	√	*	√	√

คณะ / สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาเซียน	ภาษาฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น	ทัศนศิลป์, ออกแบบ	แอนิเมชั่น	คอมพิวเตอร์	ดุริยางคศิลป์	ศิลปะการแสดง	อาหาร - การโรงแรม	พลศึกษา
คณะประมง (การจัดการประมงชีววิทยาประมง ผลิตภัณฑ์ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางทะเล)	√										
คณะวนศาสตร์ (วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ วนศาสตร์ชุมชนคู่ขนานกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)	√										
คณะเกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์เกษตร การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ เคมีการเกษตร คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ เกษตรเขตร้อน ภูมิวิทยา ปฐพีวิทยา พืชไร่นา พืชสวน โรคพืช ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร การประมง ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์เกษตร พืชไร่ ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ธุรกิจอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร)	√										
คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน การจัดการ การจัดการการผลิต การตลาด บัญชี การเงินและการธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการกีฬา การจัดการอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ การเงินและการลงทุน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจระบบสารสนเทศ การจัดการทั่วไป ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม บริการการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ การจัดการธุรกิจการบิน การประกอบการ การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการการกีฬา)	√	√									
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ* ภาษาจีน** การพัฒนาชุมชน นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) สารสนเทศศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์การกีฬา สัตวศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษ* วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การตลาด การพัฒนาสังคม นิติศาสตร์ การจัดการ การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว***เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุลชีววิทยา คณิตศาสตร์ประยุกต์)	√	√	*	**			√			***	√

คณะ / สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาเซียน	ภาษาฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น	ทัศนศิลป์, ออกแบบ	แอนิเมชั่น	คอมพิวเตอร์	ดุริยางคศิลป์	ศิลปะการแสดง	อาหาร - การโรงแรม	พลศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ (ปรัชญาและศาสนาภาษาอังกฤษ* ภาษาฝรั่งเศส** ภาษาเยอรมัน ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ ภาษาสเปน ภาษาญี่ปุ่น** ภาษาจีน** ภาษาไทย วรรณคดีไทย วรรณคดีอังกฤษ การท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ(นานาชาติ) พัฒนาสังคม ภาษาอังกฤษธุรกิจ* ประวัติศาสตร์ บ้านและชุมชน สื่อสารมวลชน ภาษาจีนธุรกิจ** ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ** ดนตรีตะวันตกดนตรีไทยภาษาไทย เพื่อการสื่อสารการจัดการการท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม*** การจัดการธุรกิจสายการบิน ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ** ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม***พม่าศึกษา ภาษาเกาหลี นาฏศิลป์ไทย ดุริยางคศาสตร์ไทย ดุริยางคศาสตร์สากล จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภาษาเพื่ออาชีพ วรรณกรรมสำหรับเด็ก สารสนเทศศึกษา จิตวิทยา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ* ภาษาอังกฤษและการแปล*)			*	**	✓	✓	✓	✓	✓	***	✓
คณะสังคมศาสตร์ (จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาอุตสาหกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นิติศาสตร์ การปกครอง บริหารรัฐกิจ บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไทยศึกษา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม การวิจัยสังคม รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์คู่ขนานกับการท่องเที่ยว การตลาด การเงิน* ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม** บัญชี* การพัฒนาชุมชนเมือง ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา การเมืองการปกครอง)		* ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**	✓
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ วิศวกรรมกระบวนการอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ การจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม วิศวกรรมแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ)	✓										

คณะ / สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาเซียน	ภาษาฝรั่งเศส , จีน , ญี่ปุ่น	ทัศนศิลป์ , ออกแบบ	แอนิเมชั่น	คอมพิวเตอร์	ดุริยางคศิลป์	ศิลปะการแสดง	อาหาร - การโรงแรม	พลศึกษา
<p>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาสเปน ภาษาจีน** ภาษาจีนธุรกิจ** ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น** ภาษาอังกฤษ* สารสนเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส** พัฒนาสังคม ภาษาอังกฤษธุรกิจ* ภาษาไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษามลายู ภาษามลายูศึกษา ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ ภาษาเกาหลี การจัดการสารสนเทศ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การบัญชี เศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐกิจอาเซียน สารสนเทศศึกษา ปรัชญาและศาสนา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การปกครองท้องถิ่น สังคมศึกษา การจัดการบริการสังคม ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร** จิตวิทยา นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์ งานสื่อสิ่งพิมพ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ* ภูมิศาสตร์พัฒนา เพื่อการจัดการทรัพยากร การท่องเที่ยวและการโรงแรม*** ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ออกแบบ นิเทศศิลป์ ออกแบบดิจิทัลอาร์ต นิติศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดนตรีตะวันตก**** นาฏศิลป์***** การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ภาษาเยอรมัน บริหารธุรกิจ การบริหารและการพัฒนาชุมชน ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร** สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปกรรม นาฏศิลป์และการละคร การบริหารและพัฒนาเมือง เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ** ภาษาญี่ปุ่น ธุรกิจ** ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว วัฒนธรรมศึกษา ภูมิสารสนเทศคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง***** วัฒนธรรมศึกษา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร** นาฏศิลป์ และการแสดง***** การจัดการชุมชน การสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล)</p>			* ✓	** ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

คณะ / สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาเซียน	ภาษาฝรั่งเศส , จีน , ญี่ปุ่น	ทัศนศิลป์ , ออกแบบ	แอนิเมชัน	คอมพิวเตอร์	ดุริยางคศิลป์	ศิลปะการแสดง	อาหาร - การโรงแรม	พลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ* ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น** ภาษาจีน** ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส** สังคมศึกษา เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คหกรรมศาสตร์ พลศึกษาและการจัดการ กีฬา สุขศึกษา ธุรกิจศึกษา ศิลปะศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว ดนตรีศึกษา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ ศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สุขศึกษาและการส่งเสริม สุขภาพวัดผลการศึกษา การประเมินผลและการวิจัยการศึกษา บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมศึกษา การสอนภาษาจีนในฐานะ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์การกีฬา การศึกษาตลอดชีวิต ดนตรีไทย นาฏศิลป์ อิสลามศึกษา ธุรกิจคอมพิวเตอร์ศึกษา คหกรรมศาสตร์ เกษตร และสิ่งแวดล้อมศึกษา) พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
คณะวิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน การเงินและการธนาคาร การบัญชี การโรงแรม**ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ* การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการธุรกิจทั่วไป การจัดการธุรกิจและ ภาษาอังกฤษ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทรัพยากรมนุษย์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การธุรกิจโรงแรมและที่พัก** การจัดการการบิน วิเคราะห์และประเมินสมัยใหม่ การจัดการการ ท่องเที่ยว อินเทอร์เน็ตบอร์ดแคสดีจ มัลติมีเดียการจัดการชุมชน การ จัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ บัญชีบริหาร การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์)	* √	* √	√	√	√	√	√	√	√	** √	√
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (วิทยาการคอมพิวเตอร์*วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วาริชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตร ประมง)	√	* √									
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีการ อาหาร ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ทรัพยากรการเกษตร ทรัพยากร การเกษตรและการจัดการการผลิต สัตวศาสตร์ ประมง อาหารปลอดภัย และโภชนาการ)	√										

คณะ / สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาเซียน	ภาษาฝรั่งเศส , จีน , ญี่ปุ่น	ทัศนศิลป์ , ออกแบบ	แอนิเมชัน	คอมพิวเตอร์	ดุริยางคศิลป์	ศิลปะการแสดง	อาหาร - การโรงแรม	พลศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป การบัญชี การตลาด การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว* อังกฤษ พัฒนาธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาการ สื่อสารและธุรกิจ รัฐศาสนศาสตร์ การจัดการธุรกิจและการท่องเที่ยว การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓
คณะพยาบาลศาสตร์	✓										
คณะเทคโนโลยี (เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยี การอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตพืช วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีก่อสร้าง การจัดการอุตสาหกรรม ธุรกิจการเกษตร เทคนิคการสัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการอาหารและบริการ เทคโนโลยีชีวภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต)	✓										
คณะวิจิตรศิลป์* (จิตรกรรม ประติมากรรมภาพพิมพ์ การออกแบบ ศิลปะไทย ศิลปะการถ่ายภาพ สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)					*	*	✓				
คณะเทคนิคการแพทย์ (เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด รังสีเทคนิค วิชาการเทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา คลินิกและเทคโนโลยี ประยุกต์ จุลทรรศนศาสตร์คลินิก ประสาทวิทยาและสุขภาพชุมชน โภชนาการและการกำหนดอาหาร พยาธิวิทยากายวิภาค เทคโนโลยีหัวใจ และทรวงอก ชีวเวชศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ)	✓										
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วิทยาศาสตร์เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร พืชศาสตร์ การประมง ภูมิศาสตร์ เกษตรกลวิธาน เศรษฐศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ ภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกลและแมคคาทรอนิกส์เกษตร การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ อาหารและโภชนาการ สัตวศาสตร์ ปฐพีศาสตร์)	✓										
คณะเทคโนโลยีสังคม (วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการ บัญชี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร* การตลาด การท่องเที่ยว)	✓	✓	✓	*							

คณะ / สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาเซียน	ภาษาฝรั่งเศส , จีน , ญี่ปุ่น	ทัศนศิลป์ , ออกแบบ	แอนิเมชัน	คอมพิวเตอร์	ดุริยางคศิลป์	ศิลปะการแสดง	อาหาร – การโรงแรม	พลศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การผลิตพืช เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ บริหารธุรกิจการเกษตร* เทคโนโลยีการจัดการ* พืชไร่ ปฐพีวิทยา พืชสวน เทคโนโลยีการกำจัดศัตรูพืช สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมัก วิศวกรรมแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปอาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)	√	* √									
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการพิมพ์ มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ ภาษาญี่ปุ่น** ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ*เทคโนโลยีและการสื่อสาร การศึกษา อีเล็คทรอนิกส์โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศศึกษา เทคนิคการพิมพ์ เทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโลหะการ บริหารงานก่อสร้าง ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์การออกแบบ ครุศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิตและแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมโยธาและการศึกษาครุศาสตร์เครื่องกล ครุศาสตร์ไฟฟ้า ครุศาสตร์โยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารเทคนิคศึกษามีเดียอาร์ต เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)	√	√	*	** √							
คณะดุริยางคศาสตร์ (ดุริยางคศาสตร์ การแสดงดนตรี ดนตรีแจ๊ส ดนตรีเชิงพาณิชย์ ดนตรีคลาสสิก สหวิทยาการดนตรี ดนตรีและธุรกิจบันเทิง)								√			
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์ศึกษา การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาการบริหารคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย สารสนเทศการลงทุน ระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี สารสนเทศการแพทย์ เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ การพัฒนาสื่อประสมและเกม)	√	√				√					

คณะ / สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาเซียน	ภาษาฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น	ทัศนศิลป์, ออกแบบ	แอนิเมชัน	คอมพิวเตอร์	ดุริยางคศิลป์	ศิลปะการแสดง	อาหาร - การโรงแรม	พลศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(นานาชาติ) นิเทศศาสตร์ แอนิเมชัน ออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ ออกแบบเกม วิทยาการคอมพิวเตอร์(นานาชาติ)ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา(นานาชาติ)ระบบสื่อผสม(นานาชาติ)ระบบธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์(นานาชาติ)วิศวกรรมซอฟต์แวร์(นานาชาติ)เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อระบบสุขภาพ(นานาชาติ) ระบบเครือข่ายสื่อสาร(นานาชาติ) การจัดการระบบสารสนเทศ(นานาชาติ))	√					√	√				
คณะวิทยาการสื่อสาร (นิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการ สื่อสาร การตลาดเพื่อการพัฒนา นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ)			√	√	√	√	√				
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม (นานาชาติ))		√	√	√						√	
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา)	√										
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ(ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ออกแบบนิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์)					√	√					
คณะวิทยาการสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการสารสนเทศ สารสนเทศคอมพิวเตอร์ สารสนเทศเพื่อการออกแบบ สารสนเทศทางธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สื่อผสม ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศศาสตร์* การสื่อสารมวลชน* สารสนเทศศึกษา* การท่องเที่ยว* ประชาสัมพันธ์* การจัดการธุรกิจ การเงินการธนาคาร* สื่อนวัตกรรม* นิเทศศาสตร์* แอนิเมชันและเกม ภูมิสารสนเทศ)	√	√	√	√	√	√	√				

คณะ / สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาเซียน	ภาษาฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น	ทัศนศิลป์, ออกแบบ	แอนิเมชัน	คอมพิวเตอร์	ดุริยางคศิลป์	ศิลปะการแสดง	อาหาร - การโรงแรม	พลศึกษา
คณะผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์ พืชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ โรคพืชวิทยา สัตวศาสตร์ กัญญาวิทยา การประมง อาหารสัตว์ อารักขาพืช เกษตรเคมี ส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน การใช้ที่ดิน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน วิทยาการสมุนไพร พืชสวนพืชไร่ พัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์การเกษตร)	√										
คณะธุรกิจการเกษตร (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการทั่วไป การตลาด เศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรธุรกิจการเกษตร)	√	√									
คณะพลศึกษา (ผู้นำนันทนาการ พลศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน อนามัยและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์* วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา*)	*	√									√
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (นโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ))	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
คณะมัณฑนศิลป์ (ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกต์ศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา ออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบเครื่องแต่งกาย)					√	√					
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (ผลิตกรรมชีวภาพ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ การจัดการอาคาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีไฟฟ้า-อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ เทคโนโลยีความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีก่อสร้าง ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย* ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม* เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีเซรามิกส์)	√				*	*	*				

คณะ / สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ , ภาษาอาเซียน	ภาษาฝรั่งเศส , จีน , ญี่ปุ่น	ทัศนศิลป์ , ออกแบบ	แอนิเมชัน	คอมพิวเตอร์	ดุริยางคศิลป์	ศิลปะการแสดง	อาหาร – การโรงแรม	พลศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ(บริหารธุรกิจ* วิศวกรรมซอฟต์แวร์* ทักษะ การติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ ภัตตาคารและที่พัก ธุรกิจการบิน English for communication Hotel Spaand Tourism ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ การจัดการบริการและการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ* การออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกม ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร* การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีนธุรกิจ มัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา อังกฤษ-อเมริกันศึกษา เอเชียอาคเนย์ศึกษา รัสเซียศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ การเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ศิลปะสร้างสรรค์สื่อ บันเทิง ระบบสารสนเทศ บัญชี การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ธุรกิจระดับโลก กิจกรรมระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) <u>การออกแบบนิเทศศิลป์การผลิตแอนิเมชันการผลิตสื่อภาพยนตร์การผลิตสื่อโทรทัศน์สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ *วิทยาศาสตร์ชีวภาพ* เคมี* วิทยาการคอมพิวเตอร์* วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม* วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร* ฟิสิกส์* วิศวกรรมคอมพิวเตอร์* เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศธุรกิจระหว่างประเทศการ จัดการการบริการนานาชาติ</u> ธุรกิจการบิน ธุรกิจภัตตาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์)	*	*	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
วิทยาลัยดนตรี(ดนตรีแจ๊สศึกษา การประพันธ์เพลง ผลิตดนตรี การแสดงดนตรี ธุรกิจดนตรี ดนตรีศึกษา ดนตรีเชิงพาณิชย์ ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน คีตศิลป์ไทย ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ดนตรีศาสนา ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีไทยลูกทุ่ง ดนตรีไทยลูกกรุง ดนตรีศิลปะการแสดง เทคโนโลยีดนตรี ดุริยางคศิลป์ตะวันตก ดนตรีประกอบภาพยนตร์และสื่อมัลติมีเดีย ดนตรีบำบัด ละครเพลง)								✓			
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	✓	✓									

คณะ / สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ , ภาษาอาเซียน	ภาษาฝรั่งเศส , จีน , ญี่ปุ่น	ทัศนศิลป์ , ออกแบบ	แอนิเมชัน	คอมพิวเตอร์	ดุริยางคศิลป์	ศิลปะการแสดง	อาหาร – การโรงแรม	พลศึกษา
คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร* นวัตกรรมจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ)	* ✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา)				* ✓							
สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติ สิรินคร (SIIT) (วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร การจัดการวิศวกรรม* เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ* วิศวกรรมคอมพิวเตอร์*)	✓	*	✓								
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (การจัดการวัฒนธรรม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (การจัดการภูมิสังคม การจัดการภูมิวัฒนธรรม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
วิทยาลัยสหวิทยาการ (สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓